

# VAI TRÒ CỦA HỘI NÔNG DÂN trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại

■ TSKH. THẢO XUÂN SÙNG - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN

Lịch sử 90 năm hình thành và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam gắn liền với những mốc son chói lọi trong lịch sử hào hùng của đất nước. Trải qua mỗi thời kỳ cách mạng, lịch sử đều ghi nhận công lao to lớn của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, những người nông dân Việt Nam luôn một lòng theo Đảng và Bác Hồ, phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, đoàn kết, cần cù sáng tạo, chịu thương chịu khó, dũng cảm, kiên cường, bất khuất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

## Tư tưởng Hồ Chí Minh - mở đầu trang sử vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam

Trước nỗi đau mất nước và chứng kiến cảnh người nông dân bị áp bức, bóc lột vô cùng cực khổ bởi chế độ thực dân, phong kiến và biết bao cuộc khởi nghĩa của nông dân ta bị chìm trong biển máu, Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc đã rời Tổ quốc thân yêu vào ngày 05 tháng 6 năm 1911 để thực hiện cuộc trường chinh tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc với khát vọng "là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành"<sup>(1)</sup>. Trong cuộc trường chinh vượt qua ba đại dương và bốn châu lục và trên 30 nước, Nguyễn Ái Quốc đã đọc được "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa" của Lênin, tìm thấy đường lối đấu tranh cách mạng giành độc lập cho dân tộc và tự do cho Nhân dân ta. Với thế giới quan và nhân sinh quan của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã thực hiện thành công sứ mệnh truyền bá và vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lênin vào Việt Nam theo tư tưởng "Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn nhất của đất nước"<sup>(2)</sup> và "công nông là người chủ của cách mạng"<sup>(3)</sup>, làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa



Đồng chí Thảo Xuân Sùng - Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam (thứ 3 từ trái sang) thăm gian trưng bày nông sản của hội viên nông dân tỉnh Điện Biên. Ảnh H.Đ

cách mạng để đi tới xã hội cộng sản do Đảng cách mạng chân chính lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm cốt, lãnh đạo.

Tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ở Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), Cương lĩnh chính trị của Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua ngày 03/02/1930 đã chỉ rõ: "Đảng phải thu phục cho được đại đa số dân cày và phải dựa vào hạng dân cày nghèo làm cách mạng thổ địa, cách mạng đánh trúc bọn địa chủ và phong kiến"<sup>(4)</sup>, "Vi Nông dân là lực lượng to lớn của cách mạng".

Vì vậy, "Hội Nông là một cái nền cách mạng của dân ta"<sup>(5)</sup>.

Tại Hội nghị lần thứ Nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930 tại Hương Cảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết về thành lập Tổng Nông hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam) và thông qua Điều lệ Tổng Nông Hội Đông Dương gồm 8 điều, trong đó nêu rõ mục đích "Thống nhất hết thảy Tổng Nông Hội Đông Dương để tranh đấu bênh vực quyền lợi hàng ngày của

nông dân và để thực hiện cách mạng thổ địa". Sự kiện này đã đánh dấu bước ngoặt mang tính cách mạng sâu sắc nhất và ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng về vai trò là chủ và làm chủ của giai cấp nông dân Việt Nam, thể hiện sự trưởng thành và lớn mạnh của phong trào nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

### **Vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội Nông dân Việt Nam được thực hiện xuất sắc trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc**

Hội luôn luôn một lòng trung thành với Đảng và Bác Hồ; nỗ lực phấn đấu vận động hội viên, nông dân thực hiện thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược do Đảng và Bác Hồ đề ra với sự thắng lợi vẻ vang của cách mạng tháng Tám và sự ra đời của chính thể Việt Nam dân chủ cộng hòa, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước, tiến hành Đổi mới mà trước hết là Đổi mới tư duy kinh tế và Đổi mới tư duy kinh tế trong nông nghiệp.

Trên nền của tổ chức Tổng Nông Hội Đông Dương, để củng cố tổ chức Nông Hội vững chắc, ngày 6/8/1949, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết số 02-NQ/TW về việc thành lập Ban Nông vận Trung ương. Cũng trong năm 1949 đã diễn ra một sự kiện quan trọng khi Hội nghị cán bộ nông dân toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức. Hội nghị diễn ra từ ngày 28/11 đến 7/12/1949, tại thôn Phong Vân, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đã nhất trí thành lập Hội Nông dân cứu quốc Trung ương (sau đổi tên là Ban Liên lạc Nông dân toàn quốc).

Ngày 16/4/1951, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về "Thành lập các ban và tiểu ban giúp việc", trong đó có Tiểu ban Nông vận. Tháng 5/1951, Ban Liên lạc nông dân toàn quốc quyết định triệu tập Hội nghị cán bộ nông dân toàn quốc lần thứ hai tại thôn Quắc, xã Bình Nhân,

**"Trải qua 88 năm hình thành và phát triển, được Đảng ta và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng nước ta. Hội Nông dân Việt Nam luôn là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân; là cơ sở chính trị của xã hội, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; có nhiều tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về đường lối, chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng giai cấp nông dân và xây dựng nông thôn; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền".**

*Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (phát biểu tại Đại hội lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam, ngày 12/12/2018)*



huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Dự hội nghị có hơn 100 đại biểu đại diện cho giai cấp nông dân cả nước.

Ngày 21/4/1961, Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam chính thức được thành lập và là thành viên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Sự ra đời của Hội là một mốc lịch sử đánh dấu sự phát triển của tổ chức nông dân, mà trên thực tế hàng ngàn cơ sở Nông hội cứu quốc ở các khu, tỉnh, huyện, xã đã được phục hồi trong phong trào Đồng khởi.

Ngày 25/6/1977, Ban Bí thư ra Thông báo số 16-TB/TW về việc thành lập Ban Trù bị Đại hội đại biểu nông dân tập thể Trung ương. Ngày 25/6/1979, Ban Bí thư quyết định tách Ban Trù bị Đại hội đại biểu Nông dân Tập thể Trung ương (nằm trong Ban Nông nghiệp Trung ương) thành một cơ quan thuộc hệ thống các đoàn thể quần chúng và đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Bí thư.

Ngày 27/9/1979, Ban Bí thư ra Chỉ thị số 78-CT/TU về việc tổ chức Hội Liên hiệp Nông dân Tập thể Việt Nam. Để phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và đoàn kết nông dân lao động, đưa nông thôn nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập tổ chức thống nhất của nông dân lao động trong cả nước, có hệ thống từ Trung ương đến cơ sở, lấy tên là Hội Liên hiệp Nông dân Tập thể Việt Nam. Quyết định này có ý nghĩa chính

trị to lớn bởi sau nhiều năm không có tổ chức Hội, đến lúc đó giai cấp nông dân trong cả nước đã có tổ chức thống nhất từ Trung ương xuống cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, ngày 24/3/1987, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 05/CT-TW về tổ chức Hội Liên hiệp Nông dân Tập thể Việt Nam và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ Nhất, Hội Liên hiệp Nông dân Tập thể Việt Nam. Ngày 1/3/1988, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Quyết định số 42-QĐ/TU về việc đổi tên Hội Liên hiệp Nông dân Tập thể Việt Nam thành Hội Nông dân Việt Nam và giữ nguyên tên gọi này cho đến nay.

Tại phiên họp ngày 17/1/1991, Bộ Chính trị đã quyết định lấy ngày 14/10/1930 là Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Trong suốt chiều dài 90 năm thành lập và phát triển cùng đất nước, dù được gọi bằng những tên gọi khác nhau, hình thức tổ chức khác nhau, nhiệm vụ từng thời kỳ khác nhau, tùy theo yêu cầu của cách mạng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Hội Nông dân Việt Nam đã hình thành và phát triển lớn mạnh không ngừng. Vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội Nông dân Việt Nam đã tập hợp, thu hút đông đảo nông dân vào Hội, tạo thành lực lượng quần chúng to lớn cho cách mạng, trở thành đồng minh rất chắc chắn của giai cấp công nhân và đóng vai trò nòng

cốt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam với những thành tựu to lớn.

Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia, xuất khẩu trên quy mô lớn và giá trị ngày càng tăng; khoa học, công nghệ, cơ giới hóa nông nghiệp được đẩy mạnh và nông nghiệp công nghệ cao bước đầu được áp dụng; các hình thức tổ chức hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bước đầu mang lại nhiều kết quả tích cực; nhiều nơi trong nước đã bắt đầu xuất hiện những mô hình nông nghiệp công nghệ cao, theo hướng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững. Nền nông nghiệp Việt Nam đang từng bước từ phát triển về lượng dịch chuyển sang phát triển về chất, từ sản xuất nông nghiệp dịch chuyển sang kinh doanh nông nghiệp, từ xoá đói giảm nghèo sang làm giàu bền vững.

Đa số nông dân được tập hợp vào tổ chức Hội, được tổ chức, huấn luyện kỹ năng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất lao động, tính kỷ luật, khả năng hợp tác trong sản xuất kinh doanh bằng mối quan hệ liên kết “6 nhà” (nhà nông, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà băng và nhà phân phối) theo phương châm “5 tự, 5 cùng” (“5 tự” là tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm và “5 cùng” cùng chí hướng về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, cùng mối quan tâm, cùng có sự chia sẻ, cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng thụ). Hình ảnh người nông dân Việt Nam từng bước được cải thiện, trong đó có lực lượng tiên phong là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (hơn 3 triệu hộ), trong đó có hàng trăm nghìn nông dân triệu phú, tỉ phú, từng bước khẳng định hình ảnh của người nông dân thế hệ mới: Trí tuệ, giàu có, trách nhiệm và nghĩa tình.

Với vai trò đại diện cho giai cấp nông dân, tổ chức Hội ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Vai trò, trách nhiệm của Hội trong xây dựng giai cấp nông dân ngày càng được khẳng định. Các phong trào thi đua do

Hội phát động tiếp tục phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, được nâng cao về chất lượng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Vị thế, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam càng thể hiện rõ là trung tâm và nòng cốt trong phát triển nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại. Đoàn kết trong nông dân và trong tổ chức Hội Nông dân ngày càng được củng cố, góp phần phát triển nông nghiệp hàng hoá quy mô lớn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng thành công nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, nông dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Về xây dựng nông thôn mới, trên phạm vi cả nước, thành quả của công cuộc xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua đạt nhiều kết quả tích cực đáng ghi nhận, trong đó không thể thiếu các hoạt động của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam. Tính đến 30/5/2020, cả nước có 5.177 xã (58,2%) số xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 126/664 đơn vị cấp huyện thuộc 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới (28,9%); 9 tỉnh thành phố đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống của nông dân không ngừng được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến cuối năm 2018 tăng 2,78 lần so với năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm nhanh từ 17,35% năm 2010 xuống còn khoảng 5,9% năm 2019, khoảng cách phát triển giữa nông thôn - đô thị từng bước được thu hẹp. Cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn có sự chuyển dịch tích cực, công nghiệp và dịch vụ nông thôn tăng trưởng nhanh. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm còn khoảng 38,1% năm 2018, thu nhập bình quân từ hoạt động phi nông nghiệp ngày càng tăng, chiếm 78% tổng thu nhập của hộ nông thôn năm 2019.



**“Để xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại, Hội Nông dân Việt Nam cần nắm chắc nguyên tắc liên minh Công-Nông, tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng đảm bảo các nguyên tắc của Đảng, giải quyết tốt lợi ích thiết thân của hội viên, nông dân, luôn dựa vào nông dân, vì nông dân... Nhìn lại lịch sử 90 năm đóng góp, phát triển cùng đất nước, dân tộc, mỗi cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam càng thêm tự hào, nguyện ra sức phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh”.**

*Đồng chí Thảo Xuân Sùng – Ủy viên T.U Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.U Hội NDVN.*

### **Hội Nông dân Việt Nam tạo sức bật mạnh mẽ từ “ba khâu đột phá” để phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt trong giai đoạn mới**

Để thích ứng với xu thế phát triển, hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế, Hội Nông dân Việt Nam ý thức được yêu cầu, phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội, vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Hội Nông dân Việt Nam đã đề ra phương hướng xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong

sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại với ba khâu đột phá.

### **Thứ nhất, chú trọng xây dựng Chi, tổ hội Nông dân nghề nghiệp.**

Chi Hội Nông dân nghề nghiệp là đơn vị hành động, cầu nối của Ban Chấp hành tổ chức cơ sở Hội với Tổ hội Nông dân nghề nghiệp và hội viên nông dân, được tổ chức gồm những hội viên có cùng nghề nghiệp, cùng mối quan tâm và có nhu cầu hợp tác. Chi hội Nông dân nghề nghiệp, tổ hội Nông dân nghề nghiệp tập hợp những hội viên cùng chí hướng, cùng sản xuất và tiêu thụ những sản phẩm ngày càng có chất lượng theo chuỗi giá trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh và phát triển thương hiệu nông sản Việt Nam vì mục tiêu chiến lược phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Với tầm quan trọng đó, trong giai đoạn tới, Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chi, tổ hội Nông dân nghề nghiệp để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội ở cơ sở nhằm nâng cao năng lực cho hội viên nông dân trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp. Xây dựng chi, tổ hội Nông dân nghề nghiệp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động sẽ phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội Nông dân Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chi, tổ hội Nông dân nghề nghiệp sẽ góp phần xây dựng mẫu hình người nông dân thế hệ mới xuất sắc, tiêu biểu, đổi mới, nâng cao tư duy tự lực, tự thân, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, có khả năng dẫn dắt đông đảo hội viên nông dân cùng phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho gia đình và quê hương, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

### **Thứ hai, tăng cường phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên.**

Thực hiện các nghị quyết của Đảng, Hội Nông dân Việt Nam đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng việc tổ chức các phong trào thi



Đồng chí Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN và Đoàn Công tác thăm mô hình trang trại trồng cây ăn quả của hội viên nông dân tại xã Hoàng Nông, Đại Từ, Thái Nguyên.  
Ảnh: T.T

đua mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, tạo được sự hấp dẫn thu hút nông dân gia nhập Hội, với hơn 10 triệu hội viên gắn bó với Hội. Công tác vận động, tập hợp, phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên nông dân luôn được chú trọng, củng cố, phát triển; hình thức tập hợp ngày càng đa dạng, phong phú như chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp, tổ đoàn kết tương trợ, tổ, nhóm vay vốn, các loại hình câu lạc bộ theo nghề nghiệp, sở thích, địa bàn...

Trong những năm qua, chất lượng hội viên nông dân đã được nâng lên về nhận thức chính trị, pháp luật, trình độ sản xuất, kinh doanh, tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Hàng chục ngàn hội viên nông dân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường nông thôn, xây dựng nông thôn mới và xây dựng Hội. Hội viên nông dân Việt Nam thực sự là lực lượng chủ đạo tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng Hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện có hiệu quả các phong trào cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp

phần quan trọng vào những thành tựu về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế của đất nước.

Trong giai đoạn tới, Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên theo hướng "trí thức hóa nông dân" là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng tổ chức Hội của các cấp Hội, là vấn đề cốt lõi để xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại, góp phần giữ vững, ổn định chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Nhiệm vụ này phải đặt trong điều kiện lịch sử, cụ thể, toàn diện, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xu thế hội nhập sâu rộng.

Phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên nông dân, nâng cao năng suất lao động của nông dân phải gắn với xây dựng "mẫu hình người nông dân mới" giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân; biết giữ gìn

và phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, hợp tác và giúp đỡ nhau; có trình độ học vấn và kiến thức khoa học - kỹ thuật tiên tiến; ý chí quyết tâm, phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng; biết kết hợp bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa, lao động cần cù và sáng tạo, trọng nghĩa tình, kiên nhẫn và kiên cường. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xác định, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh là cơ sở mấu chốt để mở rộng vận động, tập hợp, thu hút hội viên, nông dân; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút và kết nạp hội viên vào tổ chức Hội; mở rộng thành phần, đối tượng hội viên là các chủ trang trại, giám đốc các doanh nghiệp, các hợp tác xã phục vụ nông nghiệp, nông thôn, các nhà khoa học, các học sinh phổ thông trung học, sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp... Đó là những nhân tố quan trọng phục vụ cho công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, trí thức hóa nông dân, văn minh hóa, hiện đại hóa nông thôn.

**Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới**

Những năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng làm công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng trưởng thành về nhiều mặt, trình độ học vấn và phương pháp vận động quần chúng từng bước được nâng cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng và đạo đức cách mạng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với giai cấp nông dân, có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả vào công cuộc phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đưa nước ta trở thành quốc gia xuất khẩu lương thực, thực phẩm với giá trị hơn 40 tỷ USD/năm. Thực tế đó đã góp phần hình thành nên đội ngũ cán bộ Hội có nhiều phẩm chất gương mẫu, nói đi đôi với làm và sâu sát cơ sở, hiểu nông dân và tin nông dân, vì nông dân, có trách nhiệm cao với nông dân. Đặc biệt, có nhiều đồng chí lãnh đạo, quản lý của Hội có tư duy đổi mới, có trình độ, năng

lực thực tiễn, có phương pháp lãnh đạo, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo, tạo nên những mô hình tiêu biểu về nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân, được cấp ủy và cán bộ, hội viên nông dân tín nhiệm, đánh giá cao. Công tác cán bộ đã bám sát những mục tiêu cơ bản, mục tiêu cụ thể, các quan điểm, nguyên tắc của Đảng, ngày càng đi vào nền nếp, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, đúng các quy chế, quy định hiện hành, đảm bảo từng bước thực hiện tốt hơn các khâu của công tác cán bộ, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân và đổi mới cán bộ lãnh đạo các cấp, thúc đẩy công cuộc tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh coi "cán bộ là cái gốc của mọi công việc" và "huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng"(6), việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt về xây dựng Hội để chuẩn hóa phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phong cách công tác, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực và kỹ năng công tác vận động quần chúng của mỗi cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm tập hợp được hội viên, nông dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với giai cấp nông dân, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018-2023) về công tác tổ chức, cán bộ, tại Hội nghị lần thứ ba, ngày 5/8/2019, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành 3 nghị quyết quan trọng: Nghị quyết số 04 - NQ/HNDTW về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; Nghị quyết số 05 - NQ/HNDTW về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; Nghị

quyết số 06 - NQ/HNDTW về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Việc tổ chức thực hiện thành công 3 nghị quyết này kỳ vọng sẽ làm thay đổi toàn diện diện mạo của tổ chức Hội và phong trào nông dân trong những năm tới.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, trong giai đoạn tới, Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và thực hiện nhất quán quan điểm "Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng" của Đảng ta, để làm tốt công tác cán bộ nhằm xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh vì mục tiêu chiến lược phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. Công tác cán bộ có vai trò quyết định đến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng Hội, có ý nghĩa quyết định sự thành công của công tác Hội và phong trào nông dân, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội Nông dân Việt Nam.

Xây dựng đội ngũ cán bộ là việc thực hiện tốt tất cả các khâu của công tác cán bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Hội với cơ cấu hợp lý theo yêu cầu tiêu chí "thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân", theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và "óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm" theo tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảm bảo tính kế thừa, ổn định và phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. □

**Ghi chú:**

(1) Hồ Chí Minh (2011) Toàn tập, NXBCTQG, HN, 14, tr.187.

(2) Hồ Chí Minh (2011) Toàn tập, Sđđ, t1, tr.513.

(3) Hồ Chí Minh (2011) Toàn tập, Sđđ, t2, tr.228.

(4) Hồ Chí Minh (2011) Toàn tập, Sđđ, t3, tr.3.

(5) Hồ Chí Minh (2011) Toàn tập, Sđđ, t2, tr.341.

(6) Hồ Chí Minh (2011) Toàn tập, Sđđ, t5, tr.309.